

CHUYÊN ĐỀ 3

“Kết quả và nhiệm vụ về công tác xây dựng chính quyền theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng Bộ tỉnh”

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (số 01-NQ/TU ngày 10/12/2020) đánh giá kết quả về công tác xây dựng chính quyền 05 năm (2015-2020), đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm (2020-2025), cụ thể:

I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 05 NĂM (2015 - 2020)

1- Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử; hoạt động giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề quan trọng của địa phương và cử tri quan tâm; công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được tăng cường, chú trọng việc trả lời ý kiến cử tri. Công tác phối hợp giữa các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, các cơ quan tư pháp được đẩy mạnh.

2- Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, nhiều giải pháp, từ đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3- Tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đồng thời đã sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả; công tác tinh giản biên chế được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức công vụ; có thể thấy qua một số kết quả nổi bật như:

- Về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW: đã giảm 44 phòng chuyên môn cấp sở; giảm 36 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành; giảm 39 đơn vị sự nghiệp cấp huyện;

- Về công tác tinh giản biên chế: đã cắt giảm 389 biên chế công chức, đạt 11,37% (389/3.422) so với năm 2015; cắt giảm 1.849 biên chế viên chức, đạt tỷ lệ 4,45%; việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp (khu phố) đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ kể từ ngày 01/01/2021.

4- Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ, coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà

nước và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; kết quả, các bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa, Bộ phận Một cửa các cấp được kiện toàn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trung bình **97%**.

5- Người đứng đầu chính quyền các cấp thực hiện nền nếp, định kỳ tổ chức đối thoại để lắng nghe, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy, mức độ hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại 03 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) đạt **92%** tăng so với năm 2016 là **9% (83%)**; tỷ lệ không hài lòng do những nhiễu xuống **1%**, giảm **0,7%** so với năm 2016 (**1,7%**).

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Về ưu điểm

- Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương được nâng cao trong việc đối thoại, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

- Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

- Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

2- Hạn chế

- Một số đơn vị, địa phương còn lúng túng khi xác định, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy; việc triển khai mô hình kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương được chọn thí điểm còn chậm;

- Kết quả tinh giản biên chế tuy đạt mục tiêu nhưng phần lớn đối tượng giảm trong thời gian qua là công chức, viên chức nghỉ hưu; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn chưa thực sự gắn với tái cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương còn chưa quyết liệt; vẫn còn tình trạng "giao khoán" cho cấp phó trong chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính, nhất là ở cấp xã.

3- Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Công tác chỉ đạo điều hành ở một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, chưa làm tốt công tác phối hợp trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh, công tác cải cách hành chính...

- Việc phân công nhiệm vụ công chức, viên chức ở một số nơi chưa phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên ảnh hưởng đến kỹ năng xử lý công việc, tiến độ thời gian quy định.

4- Bài học kinh nghiệm

Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Hai là, việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính quyền các cấp phải xuất phát từ thực tiễn, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương, đơn vị.

Ba là, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; có cơ chế, chính sách phù hợp với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp.

Bốn là, phải có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là vai trò người đứng đầu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; bên cạnh đó phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của tập thể và cá nhân.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 05 NĂM (2020-2025)

1- Tiếp tục đổi mới hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường sự gắn kết giữa giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân. Tiếp tục phát huy dân chủ, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền. Tăng cường công tác giám sát các vấn đề quan trọng, bức xúc trong nhân dân.

2- Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 *theo Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội (chọn ngày bầu cử vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021); Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 391-KH/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.*

3- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo *quy định tại các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.*

Rà soát, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, mối quan hệ giữa UBND tỉnh với các sở, ngành và chính quyền địa phương đảm bảo sự thông suốt, hoạt động hiệu quả, đồng bộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, gắn quyền hạn và trách nhiệm được giao; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4- Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chính quyền điện tử. Từng bước hình thành cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ khoa học, khách quan, kết

hợp đánh giá đơn vị với đánh giá chức trách nhiệm vụ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

5- Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh lại địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn giai đoạn 2 (2022-2030) theo quy định tại *Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 292-KH/TU ngày 16/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh*; kết hợp sắp xếp bố trí lại biên chế, số lượng người làm việc gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

6- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, liên thông thực chất, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các thủ tục hành chính còn gây phiền hà, chậm trễ, liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế... đảm bảo tỷ lệ hài lòng người dân trên **92%**, tỷ lệ không hài lòng do những nhiễu xuống dưới **1%**.

SỞ NỘI VỤ